



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑ - ๔
ส่วนที่ ๒	บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม (ผด.๐๑)	๕ - ๗
	แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ผด.๐๒)	๘ - ๑๔
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑๖-๑๘
	การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
ภาคผนวก		

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงานของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน โดยการรวบรวม โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ดำเนินการเองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ สามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่าง สะดวกถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จะเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประสานงาน การบริหาร งบประมาณ และการติดตามประเมินผลการพัฒนาในรอบปีขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เพื่อที่จะ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเป็นข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการ จัดทำแผนพัฒนาต่อไป

ตุลาคม ๒๕๖๗

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานของท้องถิ่นเอง สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้เป็นแนวทางในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีนั้นชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เป็นแผนซึ่งรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สามารถดำเนินการจริงทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ ซึ่งสามารถดำเนินการจริงได้ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/ส่วน

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน (Active Plan)

๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตำบล

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เก็บรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ และโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เพื่อทราบถึงจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานจริงทั้งหมดตลอดทั้งปีแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำประกาศ เรื่องแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันและสามารถตรวจสอบได้

๔. ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถเห็นได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบล และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ตลอดจนจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในแต่ละช่วงปี ดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงาน จึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. ผู้บริหารสามารถนำแผนการดำเนินงาน ไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๓. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการทำให้เกิดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๕. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้ว ไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามหัวระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และ มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วน ตำบลพรหมมาสเตอร์ มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนา ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความ ซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน ภายนอกได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ในแผนการดำเนินงานไว้ อย่างชัดเจน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง	(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕	๑๕.๓๑	๕,๙๗๖,๕๘๐	๑๘.๗๐	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๑๕	๑๕.๓๑	๕,๙๗๖,๕๘๐	๑๘.๗๐	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม							
	๑. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพของ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น	(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
	๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและ การจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ	(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
	๓. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฯ	(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (๒) แผนงานงบกลาง	๐ ๐	๐.๐๐ ๐.๐๐	๐ ๐	๐.๐๐ ๐.๐๐	
รวม	-	-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
	๑. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด	(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
รวม	-	-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ							
	๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากร ด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ ประชาคมอาเซียน	(๑) แผนงาน บริหารทั่วไป (๒) แผนงาน การศึกษา	๐ ๐	๐.๐๐ ๐.๐๐	๐ ๐	๐.๐๐ ๐.๐๐	
	๒. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ลพบุรี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยง สู่กิจกรรมการท่องเที่ยว	(๑) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
รวม	-	-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข							
	๑. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น	(๑) แผนงาน สาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
รวม	-	-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว							
	๑. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ กลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ	(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
	อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ	(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
	ชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
รวม	-	-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร							
	๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบ สารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร	(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
	สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา	(๒) แผนงาน งบกลาง	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
	อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้	(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
	๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ						
รวม	-	-	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๑๕	๑๕.๓๑	๕,๙๗๖,๕๘๐	๑๘.๗๐	๑ กิ่ง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ ๒ สถานที่ติดตั้งขอยข้างวัดพรหมมาسترและขอยตะวันตก	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดต่อต้าน ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาคเหล็กชุปัลป์วาไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมต่อม้อคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมมาสเตอร์	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ ๓ สายคั่นคลองชลประทาน จากบ้านนางปราณี อุทา ถึงปลายขอยภักดี	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดต่อต้าน ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาคเหล็กชุปัลป์วาไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมต่อม้อคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลพรหมมาสเตอร์	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง การคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ ๒ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ ๑ ซอยบ้านนาวาสันต์ ซอยอยู่ จุดที่ ๒ ซอยข้างศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ ๓ ซอยไปเมรุ วัดมะปรางหวาน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดต่อต้าน ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เส้าเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมต่อม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมมาستر	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ ๗ สถานที่ติดตั้งจุดที่ สายพรหมมาสเตอร์-บางชั้นหมาก (สายนอก) จุดที่ ๒ สายหน้าบ้านนางวิภา เยาวะ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดต่อต้าน ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เส้าเหล็กชุบกำลัปวาไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมต่อม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลพรหมมาستر	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง การคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ ๒ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ ๑ แยกบ้านนางรัสมิ์ ปะวะโพธิ์ตะโก ไปแยกบ้านนายสุข มีพจน์ จุดที่ ๒ ซอยข้าง รพ.สต.พรหมมาสเตอร์	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดต่อต้าน ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาเหล็ก ชูปลั๊กป๊าวไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมต่อม้อคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมมาสเตอร์	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ ๖ สถานที่ติดตั้งจุดที่ ๑ ซอยบ้านนายอรุณ เทศมยา จุดที่ ๒ บ้านนายพีรพงษ์ ปานเกลียว จุดที่ ๓ ซอยบ้านอาจารย์สำรวม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดต่อต้าน ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เสาเหล็ก ชูปลั๊กป๊าวไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมต่อม้อคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๖ ตำบลพรหมมาสเตอร์	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์อัจฉริยะ หมู่ที่ ๘ สถานที่ติดตั้งจุดเริ่มต้นแยกโบลัดวัดศรีสุทธาวาส ไปสะพานข้ามคลองบางขาม	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดต่อต้น ชุดคอมพิวเตอร์ โซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐ วัตต์ เส้าเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาด Dai.๓ นิ้ว สูง ๖ เมตร พร้อมตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๘๐,๖๒๐	หมู่ที่ ๘ ตำบลพรหมมาสตร์	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๒๓ ซอยข้างวัดมะปรางหวาน บริเวณบ้านนางใหญ่	ค่าซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๒๓ ซอยข้างวัดมะปรางหวาน บริเวณบ้านนางใหญ่ อุดมพันธ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๒๓๔,๕๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมมาสตร์	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง การคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๙	โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๓๖ ซอยข้าง วัดเทพกฤษฯ	ค่าปรับปรุงถนนเสริมผิว จราจรลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ รหัส สายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๓๖ ซอยข้างวัดเทพกฤษฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐	๑๑๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบล พรหมมาستر	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการซ่อมแซมผิว จราจรเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘- ๐๐๗ สายริมคลอง ชลประทาน จากสะพาน ขาวถึงบ้านนายชาติ กล้ามาก	ค่าซ่อมแซมผิวจราจร เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ รหัส สายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๗ สายริมคลองชลประทาน จากสะพานขาวถึงบ้าน นายชาติ กล้ามาก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐	๔๙๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบล พรหมมาستر	กองช่าง	←													←	กันยายน ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง การคมนาคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๑	โครงการซ่อมแซม ถนนเสริมผิวจราจร คอนกรีต หมู่ที่ ๕ รหัส สายทาง ลบ.ถ.๘๘- ๐๖๗ บริเวณทางข้าม คลองโคกวัด	ค่าซ่อมแซมถนนเสริม ผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ ๕ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘- ๐๖๗ บริเวณทางข้าม คลองโคกวัด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๔๐	๒๕๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ตำบล พรหมมาستر	กองช่าง	←-----→															กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุง ปลายท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมผนัง คสล. ป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้าน นางแลอง นิลนวล (ลงแม่น้ำลพบุรี)	ค่าวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และทำผนัง คสล. เพื่อป้องกันการกัด	๘๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบล พรหมมาستر	กองช่าง	←-----→															กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการซ่อมแซมฝาย บ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยข้าง รพ.สต. พรหมมาستر	ค่าซ่อมแซมฝายบ่อพัก คสล. ๒๐ ชุด	๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ตำบล พรหมมาستر	กองช่าง	←-----→															กันยายน ๒๕๖๘

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ประเภท ครุภัณฑ์	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	คอมพิวเตอร์	สำนักปลัด												↔	กันยายน ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วย ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท ๒. เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนงบประมาณ ๔,๑๐๐ บาท	๒๘,๑๐๐	คอมพิวเตอร์	กองคลัง												↔	กันยายน ๒๕๖๗
รวม			๕๒,๑๐๐															

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง	(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (๒) แผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน (๓) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๒ ๓ ๒	๑,๔๘๐,๖๒๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง กองช่าง กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๗	๓,๑๔๘,๖๒๐	๑ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม					
	๑. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น	(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (๓) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖ ๑ ๑	๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐	สำนักปลัด กองช่าง กองสวัสดิการฯ
	๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกกระดับ	(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	๑	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	๓. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (๒) แผนงานงบกลาง	๓ ๓	๑๗๐,๐๐๐ ๑๒,๔๒๘,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ
	ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฯ				
รวม	๓ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๖ แผนงาน	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑ สำนัก/๒ กอง

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืช ที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุน การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อจำหน่าย และเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด	(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๒	๘๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	
		(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑,๙๗๕,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๓	๒,๐๕๕,๐๐๐	๒ กอง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ	๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากร ด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ ประชาคมอาเซียน ๒. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ลพบุรี โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยง สู่กิจกรรมการท่องเที่ยว	(๑) แผนงาน บริหารทั่วไป	๓	๓๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
		(๒) แผนงาน การศึกษา	๑๒	๒,๕๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
		(๓) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๔๖๐,๐๐๐		
		(๑) แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๖๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๔ แผนงาน	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๑ สำนัก/๑ กอง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข	๑. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนabethาของ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนและคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและ ศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น	(๑) แผนงาน สาธารณสุข	๖	๓๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
		(๒) แผนงาน งบกลาง	๑	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๗	๔๓๐,๐๐๐	๑ สำนัก	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการบริหารจัดการ					
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว					
	๑. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ	(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน	๓	๘๕,๐๐๐	สำนักปลัด
	อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและ	(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
	แก้ไขปัญหาหาลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ	(๓) การเกษตร	๓	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง
	ชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะ				
	มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๗	๒๔๐,๐๐๐	๑ สำนัก/๒ กอง
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง					
การบริหารและการพัฒนาองค์กร					
	๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบ	(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๒	๓,๔๔๖,๐๐๐	สำนักปลัด
	สารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร				กองคลัง
	สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา	(๒) แผนงาน งบกลาง	๒	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
	อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้				
	๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒,๐๐๐	สำนักปลัด
		(๒) สังคมสงเคราะห์	๑	๒๐,๐๐๐	
รวม	๒ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๔ แผนงาน	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑ สำนัก/๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๑๓ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา	๑๐ แผนงาน	๘๐	๒๗,๑๘๔,๖๒๐	๑ สำนัก/๔ กอง

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีประกาศลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر จึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

พลอยนภัส สละชีพ

(นางสาวพลอยนภัส สละชีพ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

